



### เอกชัย อิสลาม (อายุ 35 ปี) สมาชิก SACICT

แบรนด์ “LAISEN BATIK” (กลุ่มอิสลามบาติก) ประเภทผ้าบาติก

ที่อยู่ : 115 ม.8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

เบอร์ติดต่อ : 061 231 1104

#### • จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำงาน

คุณเอกชัย มีความผูกพันกับผ้าบาติก เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ ที่นำศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายลงบนผืนผ้าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน คุณเอกชัยใช้เวลาฝึกฝนเรียนรู้การทำผ้าบาติกเป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อมีความชำนาญมากพอจึงจัดตั้งกลุ่ม “อิสลามบาติก” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาผลงานจากการทำผ้าเป็นผืน มาแปรรูป ตัดเย็บเป็นชุด ออกแบบให้ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อไปสามารถสวมใส่ได้จริง

#### • เอกลักษณ์ และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของงานผ้าฝีมือคุณเอกชัย คือ การพัฒนาผ้าบาติกแนวแฟชั่น ควบคุมโทนสีที่นำมาย้อมให้ความรู้สึกคลาสสิก มีความร่วมสมัย วัตถุดิบที่นำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายนำมาจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัว เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ดอกหญ้า ก้อนหิน ดินทราย เป็นต้น นำมาวาดลวดลายจึงทำให้ผลงานผ้าบาติกมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นโดยสิ้นเชิง เส้นลายสีสันทกลายเป็นเอกลักษณ์ของอิสลามบาติกที่ไม่เหมือนใครทำให้ได้รับผลตอบรับดีมาก

เทคนิคการทำผ้าบาติก ต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผสมน้ำเทียนต้องพอเหมาะ เวลามาเขียนลายเส้นเทียนจะคมชัด ไม่แตก หักง่าย สีที่นำมาลงบนผ้าบาติกจะผสมน้ำอุ่นเพื่อให้สีแตกตัวได้ดีก่อน ผสมสีควรผสมให้พอดีกับการใช้งานแต่ละครั้ง แล้วจึงนำมาเคลือบน้ำยากันสีตก โดยทิ้งไว้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อให้หน้ายาทำปฏิกิริยาจับเนื้อผ้าให้คงทนยิ่งขึ้น

ด้วยความใส่ใจในการสร้างสรรค์ผ้าบาติกในทุกรายละเอียดของคุณเอกชัย ทำให้แบรนด์อิสลามบาติก เป็นที่รู้จักและมีฐานลูกค้าอย่างเหนียวแน่นจวบจนปัจจุบัน

## แบรนด์ “LAISEN BATIK”

แนวคิดในการพัฒนา : ปรับให้ผ้าบาติกแบบเดิมที่มีลวดลายเยอะจนลายตา นำมาลดจำนวนลวดลายลง และนำลายนั้นมาจัดวางใหม่ให้สวยงาม เพิ่มความโดดเด่นและทันสมัยให้กับเสื้อผ้ามากขึ้น ด้วยโทนสีที่ดูอบอุ่น เรียบง่ายอย่างสีเอิร์ธโทน

“ผ้าบาติกที่มีอยู่มีรูปแบบเรียบง่าย เมื่อได้ปรับประยุกต์สีเส้นและแพทเทิร์นการตัดเย็บให้มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำใคร แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของลวดลายผ้าบาติกแบรนด์ Laisen Batik”



